

แนะนำหนังสือใหม่

พัทธยา จิตต์เมตตา

ทักษิณพจน์

ประมวลบทร้อยกรองของกวีชาวใต้
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี จัดพิมพ์

8 หน้ายก 194 หน้า ราคา 45 บาท
กระดาษปอนด์

หนังสือประมวลบทกวีชาวใต้เล่มนี้เป็นคว้นหลงจากการร่วมสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี หน้าปกเป็นรูปจิตรกรรมฝาผนังวัดมัชฌิมาวาสจังหวัดสงขลา เนื้อหาเป็นการรวบรวมผลงานร้อยกรองของนักกลอนชาวใต้ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน เป็นต้นว่าพระยาตรัง พระเทพญาณโมลี พระเทพรัตนกวี พระเทพวิสุทธิเมธี(พุทธทาสภิกขุ) พระราชรัตนติกง เรื่อยมาจนถึงอังคาร กัลยาณพงศ์ กัญญา ศรีจำลอง สนิทกาญจน์ กาญจนาศน์ มะนะาะ ยูเด็น วันเนาวิ ยูเด็น ประพนธ์ เรืองณรงค์ วิโรจน์ ศรีสุโร สุวิทย์ สารวัตร และคนอื่นๆ อีกหลากหลาย รวมแล้วทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 40 นักกลอน ในตอนท้ายเล่มมีดัชนีรายชื่อพร้อมประวัตินักกลอนโดยสังเขป

แม้จะพิมพ์ออกมาแล้วไปนิด แต่ก็คงเป็นหนังสือที่น่าสนใจไม่น้อยสำหรับนักอ่านผู้มีอารมณ์สุนทรีย์ในเชิงกาพย์กลอน สนใจติดต่อสั่งซื้อได้โดยตรงที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักกฎหมายอิสลาม ว่าด้วยครอบครัว
และมรดก

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตปัตตานี จัดพิมพ์

8 หน้ายก 107 หน้า ราคา 35 บาท
กระดาษปรีฟ

เป็นหนังสือเชิงวิชาการเกี่ยวกับการใช้กฎหมายอิสลามในส่วนที่ว่าด้วยครอบครัวและมรดก โดยได้รับอนุญาตการพิมพ์จากกระทรวงยุติธรรม เพื่อใช้เป็นตำราเรียนสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเอกอิสลามศึกษา เนื้อหาภายในเล่มแบ่งออกเป็น 2 บรรพด้วยกัน บรรพที่ 1 ว่าด้วยการสมรสสัมพันธ์แห่งสามีภรรยา การขาดจากการสมรส พันธกรณีเนื่องแต่การร่วมประเวณี และบุพการีกับผู้สืบสันดาน ส่วนในบรรพ 2 ว่าด้วยเรื่องมรดกโดยเฉพาะ

หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับนักกฎหมาย นักปกครองและผู้สนใจทั่วไป และจัดเป็นหนังสือหายากเล่มหนึ่งที่ควรมีไว้เป็นเจ้าของ เพราะนอกจากได้ความรู้ในเชิงกฎหมายแล้วยังได้ทราบถึงความเชื่อ ค่านิยม ประเพณี วัฒนธรรมของชาวไทยมุสลิมอีกโสดหนึ่งด้วย รายได้จากกำไรจำหน่ายหนังสือเล่มนี้ ทางมหาวิทยาลัยได้จัดตั้งเป็นทุนการศึกษา ในนามทุนที่กระทรวงยุติธรรมตั้งให้ว่า “ทุนหลวงประไพพิทยาคุณและพระยาสมันต์รัฐบุรินทร์” เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ท่านผู้ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพิจารณาร่างหลักกฎหมายอิสลาม

ทักษิณสารคดี

ประพนธ์ เรืองณรงค์

สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์ จัดพิมพ์

16 หน้ายก 92 หน้า ราคา 20 บาท
กระดาษปอนด์

หนังสือเล่มนี้รูปเล่มกระทัดรัดน่าจับต้อง มีภาพประกอบ น่าสนใจ ชื่อหนังสือก็บอกตรง ๆ ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับสารคดีภาคใต้ เนื้อเรื่องมีไม่ต่ำกว่า 10 เรื่อง เช่นเรื่อง หนังสือบุคคลชาวไทยที่นิยมสร้างตนเองชาวใต้ แม่แก้วเกลื่อน นมขานตีแก๊ง ขึ้นเบญจรงค์น้ำ การดูแลรักษาข้าวขน ตลอดจนถึงบร็องเล่นของเด็กภาคใต้ ล้วนแต่สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อ โลกทัศน์ ตลอดจนถึงค่านิยมของชาวใต้ในอดีตได้หลายแง่มุม

ผู้เขียนใช้ภาษาง่าย ๆ ไม่เป็นวิชาการมากเกินไป จึงน่าอ่านและคงอ่านรวดเดียวจบเล่ม ผู้ใดสนใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม ภาคใต้ควรมีไว้ โดยซื้อได้ตามร้านขายหนังสือทั่วไปหรือสั่งซื้อโดยตรงจากผู้เขียนที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

